



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง |

ที่ ๕๖๑/๒๕๖๗

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลางปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา ๖๐ วรรคสองและวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒) โดยอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลางพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ไม่ได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภิชัย แจ่งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง

บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ที่ ๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	อาศัยอำนาจตามกฎระเบียบข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑	นายสรรชาย ดีทองหลาง รองนายก อบต. คนที่ ๒ <u>กองช่าง</u>	๑)พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๗ ๒)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ๓)พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ๔)กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด นครราชสีมา ๕)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ๖)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑. กำกับดูแล พิจารณาอนุญาตอนุมัติ ดังนี้ ๑.๑ การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ๑.๒ การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ๑.๓ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ๑.๔ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ๑.๕ การขออนุญาตก่อสร้าง ๑.๖ การขออนุญาต ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่ถาวรและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ๑.๗ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ๑.๘ การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ๑.๙ การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ๑.๑๐ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ๑.๑๑ การแจ้งขุด ๑.๑๒ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ๑.๑๓ การดัดแปลงอาคาร ๑.๑๔ การรื้อถอนอาคาร ๑.๑๕ การขออนุญาตใช้น้ำประปา	
	<u>กองสวัสดิการสังคม</u>	๑)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒)การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย	๑.อำนาจในการอนุมัติการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.อำนาจในการอนุมัติการขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๓.อำนาจในการรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการ	

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติ ราชการแทน	อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติ ราชการแทน	หมายเหตุ
		<p>หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ความพิการให้คนพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๓)การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและ เยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๔)การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการ ศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตาม ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ คุ้มครองการส่งเสริมและการ สนับสนุนการสงเคราะห์ในการ จัดการศพตามประเพณี ตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓</p>	<p>เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>๔.อำนาจในการรับค่าขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี</p>	